



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ระดมความคิดเห็น	แนวหน้า
2. 'อัครา'มอบหมายพต.ป้องกันการชะล้างดินแก้ปัญหาเกิดอุทกภัยช่วยฟื้นระบบ...	แนวหน้า
3. เลขาธิการมว.เกษตรฯชวนเที่ยวงาน5ทศวรรษส.ป.ก.	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: เยียวยาเรือประมง	สยามรัฐ
5. นายกษัยน์ไม่ทิ้งเกษตรกร	ข่าวสด
6. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ไฟเขียวงบเยียวยาเรือประมง - ทำฝนหลวงแก้ฝุ่น	สยามรัฐ
7. ครม.ทุ่ม 1,600 ล้าน-ชดเชยประมง ไฟเขียว 200 ล.แก้ปัญหา'แล้ง-ฝุ่น'	ข่าวสด
8. เกษตรฯชวนร่วมงานVIVASIA2025	แนวหน้า
9. ดัชนีราคาผู้ผลิตก.พ.หดตัว 0.3% 'สนค.' คาดมี.ค.ยังขยายตัวต่ำ	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ส่งออกแก้ไข FTA รวมมูลค่ากว่า2.83ล้านล้าน	แนวหน้า
12. จ.เลยเอาจริงมุ่งส่งออกป้อนตลาดโลก เพิ่มพื้นที่ปลูก"มะคาเดเมีย"เกือบ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

บุคคล แนวหน้า



ระดมความคิดเห็น : **ดร.กาญจนา ขวัญเมือง** รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดการ
สัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศผ่านระบบราง” ภายใต้
โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด โดยมี **อดุลย์ โชตินิสากรณ์**
อดีตรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ที่ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

'อัครา'มอบหมายพด.ป้องกันการชะล้างดินแก้ปัญหาเกิดอุทกภัยช่วยฟื้นระบบนิเวศ

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่ต้นน้ำ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ผู้แทนจากกรมป่าไม้ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพื้นที่ต้นน้ำในเขตพื้นที่ป่าและเขตอุทยาน ในพื้นที่แม่วางโมเดล จ.เชียงใหม่ ให้ลดการเกิด

อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอัครากล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในช่วงก่อนฤดูฝน ทางกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จึงบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วางแผนการทำงานร่วมกัน เนื่องจากการทำงานบางพื้นที่ อยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มอบหมาย : นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ หารือแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่ต้นน้ำ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งยังเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัย และฟื้นฟูระบบนิเวศ

เลขาธิการมว.เกษตรฯชวน เที่ยวงาน5ทศวรรษส.ป.ก.

น.ส.อนงค์นาค จำเริญ เลขาธิการ มว.เกษตร และสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญาโณสินวัฒน์ มว.เกษตรฯ ให้เป็นประธาน งานแถลงข่าวการจัดงาน “5 ทศวรรษ ส.ป.ก.” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2568 ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ถนนราชดำเนินนอก กทม.

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดบูธ แสดงสินค้าจากเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปฏิรูป ที่ดินทั่วทุกจังหวัด รวม 43 กลุ่ม ซึ่งสินค้าที่นำมา ออกบูธจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือศิลปหัตถกรรม เช่น กระเป๋าผ้า และงาน ฝีมือ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมและ จับจ่ายใช้สอยกันในงาน ถือเป็นโอกาสส่งเสริมนโยบาย ของรัฐ คือซอฟต์พาวเวอร์ ของ ส.ป.ก.และ เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่าง แน่แน่นอน



● เยียวยาเรือประมง...น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอนุมัติงบกลางปี 68 วงเงิน 1,622.60 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการในการชดเชยเรือประมงจำนวน 923 ลำ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายกฤษณ์ไม่ทิ้งเกษตรกร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำว่า รัฐบาลดูแลเรื่องราคาพืชผลการเกษตรอย่างจริงจัง ล่าสุดหอมแดงราคาขึ้น และยังมีอีกหลายชนิดที่ราคาขึ้นแล้ว

ส่วนพืชเกษตรใดที่ราคาตกอยู่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจาะลึกในรายละเอียด "ไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องนี้เปิดเป็นเรคคอร์ด สส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ก็คอยย้ำเตือน เรื่องราคาพืชผลตลอด "ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอน จะพยายามเร่งดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้น รวมถึงปัญหาพ่อค้าคนกลาง

ค้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีชานาภาคกลางมาคิดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลในวันที่ 3 มี.ค. เพื่อขอให้ช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกนาปรังที่ตันละ 11,000 บาทว่า ตนเข้าใจความทุกข์ของชาวนา คือความทุกข์ของแผ่นดินแต่ราคาข้าวที่ตก เพราะราคาตลาดโลกและอินเดียเราไม่สามารถควบคุมได้

เราช่วยชาวนาเต็มที่ โดยพยายามช่วยชาวนาไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งเป็นความต้องการของชาวนาที่อยากจะได้แบบนี้และพยายามเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(นบข.)เห็นชอบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ดำเนินแผนแก้ปัญหาล่วงหน้า มีการติดต่อขายข้าวให้จีน 2.8 แสนตัน แอฟริกา 3.7 แสนตัน เรามีแผนระยะสั้นและระยะยาว เพราะอยากให้ชาวนามีรายได้ที่ถาวรและเพิ่มขึ้น มีผลตอบแทนต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมถึงปลูกพืชเสริม

ขอย้ำว่าเราไม่ยอมเห็นความทุกข์ของชาวนา และอยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้มีรายได้ดีขึ้นจะมีการจับจ่ายใช้สอย และเศรษฐกิจจะดีขึ้นโดยเศรษฐกิจของไทยกำลังไปได้ดี แต่ที่เจอปัญหาคือหนี้เดิมที่การส่งออกต่ำมาหลายปี ต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา

ขายได้ 13.6% และกลไกการส่งออกในปีนี้เป็นกลไกให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าส่งออกปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท

ปัญหาอย่างเดียวก็ต้องแก้หนีในประเทศ แต่ปัญหาคือเงินในประเทศมีน้อย จึงต้องหาเงินจากต่างประเทศเข้ามา ทั้งการลงทุนเร่งส่งออกและส่งเสริมการท่องเที่ยว และอยากให้เบงกักชาติช่วยยึดหนี้ออกไป หลังจากที่มีมาตรการปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว



"ขอให้ใจเย็นๆ อะไรที่เป็นปัญหาเราพยายามแก้ไข เราพยายามช่วยชาวนา ทำให้เร็วขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผลตอบแทนต่อไร่ 2,500 บาท แต่ถ้าปลูกผลไม้ 5,000 บาทต่อไร่ จึงต้องสนับสนุนการปลูกพืชอื่นเสริม" นายพิชัยกล่าว

ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา นายรัชช สุระบาล สว. เสนอญัตติขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาข้าวตกต่ำว่า สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันราคาตกต่ำลดลงอย่างรวดเร็ว ภาครัฐทำอะไรอยู่นอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอะไรบ้าง ตอนนี้ไม่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิหลาย 10 ปีแล้ว และมตินบข.ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับเกษตรกร แต่สมควรจะ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: อังคาร 4 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12515

Col.Inch: 63.25 Ad Value: 69,575

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 208,725

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกษัยน์ไม่ทิ้งเกษตรกร

ทำหรือไม่ เพราะเป็นการช่วยเหลือที่ปลายเหตุ

ค้านนายเศรษฐา นุดาลัย สว.กลุ่มชาวนา อดีตประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ อภิปรายว่า ถ้าสุกสิ่งที่รวมว.พาณิชย์ออกมาพูดว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเป็นภาระ ตนจับใจ ถ้าตนเป็นภาระท่านก็เป็นขยะแหละ

นายเศรษฐี อนิลบล สว.กลุ่มอาชีพทำสวนฯ อภิปรายว่า รัฐบาลขีดขวางการพัฒนาพันธุ์ข้าว ดึงทุนจดทะเบียนไว้สูงลิ่ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไหนจะไหว ตนไม่อยากเอ่ยชื่อกรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้รับงบประมาณหนึ่งเดือนล้านบาท แต่ไม่มีปัญหาที่จะดูแลพี่น้องชาวนา ให้ประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

สุดท้ายที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังกรมเพื่อพิจารณาคำเนิ การต่อไป และมอบหมายให้คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม

เวลา 14.00 น. ที่ลานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศาลาแก้ว อาคารรัฐสภา นายเอกชัย เวียงรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มแกนนำชาวนาภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง เพื่อขอให้วุฒิสภาผลักดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหาคาข้าวนาปรังตกต่ำอย่างเร่งด่วน 3 เรื่อง 1.ขอให้ดำเนินโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ทำนาที่ 11,000 บาทต่อตัน ความชื้น 15% กำหนดไม่เกิน 50 ตันต่อไร่ 2.การเยียวยเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่รับน้ำโดยจัดสรรเงินชดเชย 300 บาทต่อไร่ต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือนในแต่ละปี 3.ขอให้ยกเลิกมาตรการห้ามเผาตอซังข้าวในพื้นที่ทำการเกษตร หรือให้ตั้งปรับข้อตอซังข้าวเพื่อช่วยลดภาระชาวนา

นายเอกชัยกล่าวว่า กมธ.จะผลักดันข้อที่ 1-2 ส่วนข้อ 3 ต้องนำไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกำหนดแนวทางช่วยเหลือต่อไป



■ ไฟเขียวงบเยียวยาเรือประมง - ทำแผนหลวงแก่ผู้

ทำเนียบฯ - เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน โดยอนุมัติงบกลางปี 68 วงเงิน 1,622.60 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการในการชดเชยเรือประมงจำนวน 923 ลำ ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ชาวประมงที่ประสงค์เลิกอาชีพ หยุดทำการประมง และเรือประมงพาณิชย์ที่เหลืออยู่จะสามารถจัดการทำการประมงได้ตลอดทั้งปี



นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติรับสนับสนุนงบประมาณงบกลางโครงการจัดหาเครื่องชุดผลิตสารฝนหลวงสูตร 3 หรือน้ำแข็งแห้ง ประจำปีงบประมาณ 68 วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อติดตั้งในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 40 จังหวัดตาก พิษณุโลก บุรีรัมย์ และขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดัดแปลงสภาพอากาศให้บรรเทาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรม.ทุ่ม 1,600 ล้าน-ชดเชยประมง ไฟเขียว 200 ล.แก้ปัญหา'แล้ง-ฝุ่น'

วันที่ 3 มี.ค.ที่ทำรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุม กรม.ว่า ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบกลาง วงเงิน 1,622 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อชดเชยให้กับเรือประมง 923 ลำ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมงและเรือประมงพาณิชย์ ที่เหลืออยู่ สามารถจัดการทำการประมงได้ตลอดทั้งปี

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบกลาง วงเงิน 200 ล้านบาท สำหรับ โครงการจัดหาชุดเครื่องผลิตสารฝนหลวงสูตร 3 (น้ำแข็งแห้ง) เพื่อติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติ ตามฝนหลวง 4 ศูนย์ จ.ตาก พิชญ์โลก บุรีรัมย์ และจ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มปฏิบัติการ ฝนหลวงในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง และการดัดแปลงสภาพอากาศให้บรรเทา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

นายจิราวุธ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กรม.มีมติเห็นชอบ ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ขอพิจารณาอนุมัติงบกลางปี 68 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 153.03 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Maha songkran world water festival 2025 ที่บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่าง 11-25 เม.ย.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รายงาน ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 8 แสนคนทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนช่วงจัดงาน 3.2 พันล้านบาท

เกษตรฯชวนร่วมงานVIVASIA2025

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (วีเอ็นยู ยุโรป) เตรียมจัดงาน VIV Asia (วีฟ เอเชีย) สุดยอดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์สู่อาหารเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 17 พร้อมจัดงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) งานแสดงเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง ระบบควบคุมความเย็น และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจปศุสัตว์จากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค และพิเศษสุดกับการเปิดตัวงานใหม่ล่าสุด HAN Asia (Horti Agri Next Asia ฮอร์ต อี เอเชีย) ที่เน้น สินค้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตร จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ที่ IMPACT เมืองทองธานี ครอบคลุมพื้นที่ กว่า 75,000 ตารางเมตร ชาเลนเจอร์ 1-3 และเอ็กซิบีชันฮอลล์ 5-7

สำหรับ VIV ASIA 2025 เป็น งานแสดงสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชีย สำหรับ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์น้ำ การเกษตร และการแปรรูปอาหาร มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมกว่า 1,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งพาววิลเลียนนานาชาติ จากประเทศ ชั้นนำอย่างฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย เป็นต้น คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานและ นักลงทุนกว่า 50,000 รายจากทั่วโลก งานดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพใน

ฐานะศูนย์กลางธุรกิจและเครือข่ายระดับ นานาชาติ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการ สัมมนามากกว่า 150 หัวข้อ โดยมีวิทยากร รับเชิญกว่า 300 ท่าน ครอบคลุมประเด็น สำคัญ อาทิ การจัดการโรคในปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ มาตรฐานความปลอดภัย อาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ การเกษตรที่ยั่งยืน และสัมมนานานาชาติ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อลุ้นรับบัตรเข้าชมมูลค่า 600 บาท ฟรี ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2568 คลิกที่นี่ www.databadge.net/viva2025/reg/viv/?card=10004738 สามารถ สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vivasia.nl

ดัชนีราคาผู้ผลิตก.พ.หดตัว0.3% 'สนค.'คาดมี.ค.ยังขยายตัวต่ำ

นายทุนพงษ์ นัยนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 111.3 ลดลง 0.3% จากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นผลจากการลดลงของราคาสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง 0.3% ที่ปัจจุบันเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ส่งออกในภูมิภาค และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง 0.3% ตามราคาสินค้าโลก และผลกระทบต่อมาตรการทางการค้าโลก ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่มขึ้น 0.5% จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซธรรมชาติเหลว และสังกะสี ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ปรับตัวผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆ โดยมีปัจจัยจากภายนอกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่ง สนค. เห็นว่าควรมีมาตรการหรือแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของผู้ประกอบการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก เช่น การให้โควตาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก เพื่อจูงใจให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่ราคามีความผันผวนขึ้นกับตลาดโลก และส่งเสริมการกระจายตลาดของผลผลิตทางการเกษตร

แปรรูป โดยเฉพาะในตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐควรผลักดันสนับสนุนการร่วมลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้เกิดการค้าขายเทคโนโลยีในภาคการผลิต ยกกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมีนาคม 2568 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราค่อนข้างต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการบริโภคในภาพรวมที่สูงขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน และหนี้ครัวเรือนที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง คำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ทดแทนสินค้าจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเดิมที่ได้รับผลจากนโยบายทางการค้าสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยกดดัน มาจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในภาพรวมที่มากกว่าปี 2567 กระทบต่อราคาขายในประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก การนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2567 ส่วนปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในทิศทางใด โดยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป



เกษตรวันนี้.....● ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2568 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบหรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกจากสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล.....● “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมว.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า แต่ผู้นำเข้ายังสามารถนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงจากสาธารณรัฐอินเดียได้ โดยใช้ใบรับรองมาตรฐานบังคับ (มกษ. 4702-2557) หรือมาตรฐานสากล เช่น GHP, HACCP และ ISO 22000 และใบรายงานผลวิเคราะห์ ทดแทนการใช้ใบรับรองการส่งออก (Certification of Export) ภายใต้การกำกับดูแลของ Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) จากสาธารณรัฐอินเดีย.....●

นายทะเล่าปลี

6 โลกธุรกิจ



ส่งออกแก้ไขFTA

รวมมูลค่ากว่า 2.83 ล้านล้าน

ส่งออกแก้ไข FTA รวมมูลค่ากว่า 2.83 ล้านล้าน

นางอารดา เพื่อทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (กต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ตลอดทั้งปี 2567 มูลค่าส่งออกรวม อยู่ที่ 83,285.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 83.81% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.05%

โดยเป็นการส่งออกไปยังอาเซียนภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 31,438.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 78.35% อันดับสองเป็นการใช้สิทธิฯ ภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน (ACFTA) มูลค่า 22,582.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 89.74% อันดับสามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) มูลค่า 6,725.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 82.98% อันดับสี่

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) มูลค่า 6,209.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 66.40% อันดับห้า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มูลค่า 6,163.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 59.05%

นางอารดาสรุปภาพรวมสินค้าที่มีการส่งออกภายใต้ FTA ว่า ในปี 2567 การส่งออกแบ่งเป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ อยู่ที่ 23,030.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 27.65% ของมูลค่าการส่งออกภายใต้ FTA 12 ฉบับที่กรมฯ ติดตามการใช้สิทธิฯ จากทั้งหมด 14 ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของไทย และสินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 60,254.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 72.35% โดยมีสินค้าสำคัญที่มูลค่าการใช้สิทธิฯ สูงที่สุดภายใต้ความตกลง FTA ทั้งหมดของไทย 5 อันดับแรก ก็อียานยนต์สำหรับขนส่งของอื่นๆ (ที่มีเครื่องดีเซลหรือกึ่งดีเซล) น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน มูลค่า 6,426.08 ล้านดอลลาร์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 4 มีนาคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16011

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 60.17

Ad Value: 96,272

PRValue (x3): 288,816

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกแก้ไข FTA รวมมูลค่ากว่า 2.83 ล้านล้าน

สหรัฐ ทูเรียนสด มูลค่า 4,342.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางสังเคราะห์และพลาสติกที่ได้จากน้ำมัน มูลค่า 2,284.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรอัตโนมัติ มูลค่า 1,573.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเนื้อไก่ปรุงแต่ง มูลค่า 1,556.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ สินค้าที่มีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าสนใจในปี 2567 คือ เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีสัดส่วนการเติบโตถึง 51.80% จากปีก่อน มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 1,573.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกไปภายใต้ FTA 7 ฉบับ 3 อันดับแรกเป็นความตกลงอาเซียน มูลค่า 1,550.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาเซียน-เกาหลี มูลค่า 7.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาเซียน-อินเดีย มูลค่า 6.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

นางอารดา กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA โดยได้เดินหน้าเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย

โดยในปี 2568 นี้ ไทยจะมี FTA เพิ่มขึ้นอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ไทย-ศรีลังกา ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปีนี้ เลื่อนจากกำหนดเป้าหมายเดิมในเดือนมีนาคม 2568 เพื่อรอความพร้อมจากฝ่ายศรีลังกา และไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ที่ได้ลงนามไปแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการภายในประเทศ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปี 2569 และล่าสุด ไทย-ภูฏาน ที่ได้เจรจาจนได้ผลสำเร็จแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการลงนามในช่วงเดือนเมษายน 2568

ดังนั้น กรมฯขอเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ FTA จะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทางภาษี สามารถสร้างแต้มต่อทางการค้า และขยายตลาดการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะการแข่งขันของการค้าระหว่างประเทศที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมฯพร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ



จ.เลยเอาจริงมุ่งส่งออกป้อนตลาดโลก เพิ่มพื้นที่ปลูก“มะคาเดเมีย”เกือบ10,000ไร่

เลย - จังหวัดเลย ผลักดันหลายอำเภอ ปลูก มะคาเดเมีย เผยตลาดต้องการสูงแต่ผลผลิต ไม่เพียงพอ วางเป้าอีก 2 ปีเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ถึง 9,700 ไร่ โดยเงินกว่า 1.8 แสนบาท/ไร่ ซึ่งเลย จะเป็นแหล่งผลิตมะคาเดเมียอันดับ 1 ของไทย มุ่งขายผลผลิตสู่ตลาดส่งออก คาดสร้างรายได้ กว่า 1,749 ล้านบาทเข้าจังหวัด

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.सानตม อ.ภูเรือ จ.เลย นาย ประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ประธานเปิดศูนย์อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริม การผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้า เกษตร กิจกรรมเพิ่มมูลค่าด้านการเกษตรที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มะคาเดเมีย) ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล สานตม และแปลงมะคาเดเมียของนายบุญทัน เขาราช มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม 40 ราย

นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด เลย กล่าวว่าสำหรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปลูกมะคาเดเมีย ปีการผลิต 2567/68 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จังหวัดเลยมีพื้นที่ ปลูกทั้งจังหวัด 5,410 ไร่ หรือประมาณ 455 ครัวเรือน อำเภอหลักๆที่ปลูกคือ ภูเรือ, ด่านซ้าย, นาแห้ว, ภูหลวง, ท่าลี่ และอำเภออื่น ซึ่งจะมี ผลผลิตดีในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร กระจายตัวตามอำเภอต่างๆ

มะคาเดเมียเป็นพืชที่ต้องผสมพันธุ์ข้าม ต้น ดังนั้นในแปลงจึงต้องมีหลายต้นและหลาย สายพันธุ์ โดยพื้นที่ของจังหวัดเลยมีหลายสาย

พันธุ์ที่เกษตรกรนำมาปลูก แต่สายพันธุ์ที่แนะนำ ได้แก่ พันธุ์ 344 พันธุ์ 741 หรือพันธุ์เชียงใหม่ 700 พันธุ์ 508 หรือพันธุ์เชียงใหม่ 1000 พันธุ์ 660 หรือพันธุ์เชียงใหม่ 400 ในปี 2567-2568

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย มีแผนจะ ส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมีย ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มมูลค่า ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มะคา เดเมีย) จำนวน 200 ราย ปี 2567 มีพื้นที่ปลูก มะคาเดเมียข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 5,410 ไร่ และคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่

สำหรับแหล่งจำหน่ายผลผลิต ที่มีตาม อำเภอต่างๆ เช่น อำเภอภูเรือ ประกอบด้วย ไร่ ภูหมอก, ไร่จันทน์ (ตำบลสานตม) บ้านไร่ใจรัก (บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า), ผาคูณ (บ้านหนองเสือ คราง ตำบลหนองบัว), สวนพุทธมาศดี (บ้านหิน สอปลาบ่า) พื้นที่อำเภอด่านซ้าย นายสุชาติ บุตร พรหม (บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง) และอำเภอ นาแห้ว นายสมบัติ ทิดซิด (ตำบลแสงภา), นาง กัลยณัฐ พระศรีนาม (บ้านบ่อเมืองน้อย ตำบล แสงภา)

ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้ ให้ความรู้แก่เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช ไร่เป็นมะคาเดเมียและขยายพื้นที่ปลูกไปยังอำเภอ ที่มีพื้นที่เหมาะสม เช่น อำเภอท่าลี่ (ตำบลน้ำทุล) อำเภอภูหลวง (ตำบลเลยวังไสย์) อำเภอหนองหิน (ตำบลปวนพ) เพิ่มขึ้นในอีกหลายๆ อำเภอ ใน



ส่วนของด้านเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จะจัดให้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนแผนเบียนไซไตรโคร แกรมมาให้แก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนอน เจาะผลมะคาเดเมีย และส่งเสริมการใช้สารชีว ภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคพืชในแปลงมะคาเดเมีย

นายประยูร กล่าวต่อท้ายอีกว่า สำหรับการเติบโตการปลูกและเพิ่มผลผลิตมะคาเดเมีย นั้น ในอีก 2 ปีหรือในปี พ.ศ. 2570 มีแนวโน้ม ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% หรือจะมีพื้นที่ ปลูกจากเดิม 5,410 ไร่เพิ่มขึ้นเป็นถึง 6,222 ไร่ และมีพื้นที่ปลูกที่ไม่ใช่เอกสารอื่นๆ อีกประมาณ 3,500 ไร่ รวมๆประมาณ 9,721 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะ มีรายได้ต่อไร่ประมาณ 160,000-180,000 บาท ต่อไร่ มีเงินหมุนจากพืชมะคาเดเมีย 1,749 ล้าน

บาทในอนาคต และผลักดันให้เป็นพื้นที่ 1 ของ ประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า

ปัจจุบันจังหวัดเลยมีการผลักดันให้ปลูก มะคาเดเมีย เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านคาร์บอนเครดิต ตลาดโลกอื่น และการปลูกทุกพื้นที่ทุกอำเภอนั้น

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: อังคาร 4 มีนาคม 2568

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4423

หน้า: 11 (ล่าง)

Col.Inch: 54.38

Ad Value: 65,256

PRValue (x3): 195,768

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จ.เลยเอาจริงมุ่งส่งออกป้อนตลาดโลก เพิ่มพื้นที่ปลูก"มะคาเดเมีย"เกือบ10,000ไร่

เป็นการลดพื้นที่เผา เผาพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายสองศิลป์ พยานศิลป์ อายุ 86 ปี เจ้าของไร่อารโอบ กล่าวว่าที่ไร่ปลูกมะคาเดเมีย มากว่า 20 ปี อนาคตของการปลูกมะคาเดเมีย ยังไปได้อีกไกล ซึ่งจังหวัดเลยมีแหล่งรับซื้อในพื้นที่ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่มาจากจังหวัดตาก หรือจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาย้ายในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อที่ใหญ่ และตลาดมะคาเดเมียตอนหน้าต่อไป ในกลุ่มผู้รับซื้อ ต้องการอยู่ประมาณ 500 ตันต่อปี แต่ปัจจุบัน จังหวัดเลยซื้อได้แค่ 120 กว่าตันต่อปี

ตลาดมะคาเดเมีย จึงมีโอกาสให้เกษตรกร ผลิตออกมาขายได้อีกมาก ซึ่งพูดได้ปัจจุบัน ซัพพลายยังน้อย แต่ demand ยังต้องการอีกมาก แล้วทำไมเกษตรกรจังหวัดเลยไม่หันมาปลูกมะคาเดเมีย เมื่อปลูกใหม่ๆการดูแลรักษาง่ายมาก บอกได้เลยว่าต้นไม่ชนิดนี้ คือต้นไม่เทวดา เลี้ยง ถึงเวลาเงินก็หล่นมาใส่หัวเม็ดดละ 2 บาท ก็เพราะว่าเราเก็บผลผลิตจากที่มันร่วงลงมา.